

Số: 127 /2011/CV-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

V/v: chốt danh sách phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 19/04/2011;

Căn cứ công văn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 7067/NHNN-TTGSNH ngày 08/09/2011 về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Hội đồng Quản trị VPBank trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông thời điểm chốt danh sách và phương thức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ đợt 1/2011, từ 4.000 tỷ lên thành 4.434 tỷ như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách: **17h ngày 30/09/2011.**
2. Phương thức thực hiện: Sau khi chốt danh sách, Công ty chứng khoán VPBank (tổ chức được VPBank ủy quyền quản lý sổ cổ đông) sẽ thực hiện phân phối số cổ phần phát hành thêm cho các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt với tỷ lệ 10,85% trên tổng số cổ phần sở hữu của mỗi cổ đông theo nguyên tắc chỉ lấy phần nguyên, phần dư sẽ chuyển lại quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cho các lần tăng vốn sau.
3. Sau khi phân phối, VPBank sẽ tiến hành các thủ tục Đăng ký vốn điều lệ mới với Sở KH&ĐT Tp Hà Nội và công bố thông tin theo quy định. Kể từ thời điểm được nhận giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh mới cổ đông có đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với số cổ phần mới phát hành thêm này. Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh trong khoảng thời gian từ sau thời điểm chốt danh sách đến ngày quyền của cổ đông được thực hiện, người chuyển nhượng vẫn là người được hưởng số cổ phần phát hành thêm này theo quy định.

Số cổ phần sở hữu và các thông tin liên quan của mỗi cổ đông được quản lý bằng dữ liệu điện tử tại Công ty Chứng khoán VPBank. Do đó, cổ đông nào có nhu cầu tra cứu thông tin, xác nhận số dư cổ phần sở hữu hoặc thực hiện các quyền đối với số cổ phần sở hữu có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ tài chính, Công ty Chứng khoán VPBank, địa chỉ 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc theo số điện thoại 043.9743655 máy lẻ 213.

Thông tin liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng Quý vị cổ đông có thể tra cứu tại trang web của Ngân hàng tại địa chỉ www.vpb.com.vn, hoặc trang web của Công ty chứng khoán VPBank tại địa chỉ www.vpbs.com.vn.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG TMCP
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT NAM
THỊNH VƯỢNG
S.Đ.Κ.Κ. 10083003
H. HOÀN KIẾM
Ngô Chí Dũng